



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ประกาศชัด!! 45 ปี สศก. พร้อมเดินหน้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า...	kasettumkin.com
2. ความเป็นไปได้ยางพุง-ทะลุ 100 บาท	ข่าวสด (กรอบข่าย)
3. ธนคลังยึดลุยเหล็กสปก.โคราช	เดลินิวส์
4. ภาพข่าว: เยี่ยมสาขา	เดลินิวส์
5. สกู๊ปหน้า 1: เชื้อมันบรีโลกไทยดีขึ้น! ไขปมเศรษฐกิจฟื้นตัว ช้า	ไทยรัฐ
6. คลังชง 7 แแบงก์รัฐลดดอกเบี้ย	ไทยรัฐ
7. ชงกรม.เคาะสินเชื่อ5โครงการ	เดลินิวส์
8. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป	มติชน (กรอบข่าย)
9. คอลัมน์: ถอดรหัสอาเซียน: หนุนสร้างนวัตกรรมสังคมได้	เดลินิวส์
10. เกษตรกรควรวางแผนทุนสูง	ไทยรัฐ

ประกาศชัด!! 45 ปี สศก. พร้อมเดินหน้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี



เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศในวันครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา สศก. พร้อมเดินหน้าตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ให้เกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี ด้วย 9 นโยบายสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2567 ว่า ในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี ในปีนี้ สศก. ได้กำหนดจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมตามประเพณี ทั้งพิธีการทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง จำนวน 12 ทุน

การบรรยายพิเศษ: วิพากษ์การพัฒนาภาคการเกษตรไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล สมาชิกวุฒิสภา และการสัมมนา OAE 45th Work smart live well สูดรับความสุขตลอดชีวิต โดย พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา รวมทั้งพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ ยังพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่ง ศกอ. นับเป็นบุคลากรสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีจิตอาสา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการทำงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในตำบลหมู่บ้านหมายเป็นผลสำเร็จควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู โดยในปีนี้มี ศกอ. ดีเด่น 12 ราย ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวิชัย ทรินันท์ ศกอ.ดีเด่น สศท.4 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายดำรงศรีรักษ์ โชติช่วง ศกอ.ดีเด่น สศท.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางลภัสสร เมืองศรีสุข ศกอ.ดีเด่น สศท.2 รางวัลชมเชย จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ (1) ร.ด.อ. วิสูตร กันไชยลัก ศกอ.ดีเด่น สศท.1 (2) นายสุภาพ ครุสิงห์ ศกอ.ดีเด่น สศท.3 (3) นายบัญญัติ น้าเต่าทอง ศกอ.ดีเด่น สศท.5 (4) นายวินัย พรหมสุภาพ ศกอ.ดีเด่น สศท.7 (5) นายพรลัย โลหุตางกูร ศกอ.ดีเด่น สศท.8 (6) นายลัทพล ขอบงาม ศกอ.ดีเด่น สศท.9 (7) นายไพบุลย์ สวัสดิ์จัย ศกอ.ดีเด่น สศท.10 (8) นางสาวอุบลวรรณ กล้าหาญ ศกอ.ดีเด่น สศท.11 และ (9) นายสมาน ลุนพงษ์ ศกอ.ดีเด่น สศท.12

ทั้งนี้ สศก. ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา ซึ่ง สศก. จะยังคงเดินหน้าในภารกิจ พร้อมทั้งจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ยึดมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยต่อไป

ประกาศชัด!! 45 ปี สศก. พร้อมเดินหน้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี



สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นนโยบายที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2567-2570) ผ่าน 9 นโยบายสำคัญที่ได้มอบไว้ ประกอบด้วย 1.การจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร 2.การจัดทำข้อมูลเกษตรกร/แปลงเกษตรกรในระบบดิจิทัลและการประกันภัยพืชผล 3.การส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4.การบริหารจัดการน้ำ 5.การผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 6.การส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 7.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8.การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อม และ 9.การทำงานและการวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ ซึ่งทั้งหมดนี้ สศก. พร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุนดำเนินงานภายใต้ภารกิจให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ความเป็นไปได้ยางพุง-ทะลุ 100 บาท



“รัฐบาลคงยังไม่จบแค่นี้ใช้หรือไม่ เกษตรกรคงยังไม่พอใจราคายางพารา 90 บาทต่อกิโลกรัมใช้หรือไม่ คงอยากได้อีกใช้ไหม” นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวหลังรับมอบโล่จากตัวแทนชาวสวนยางพาราพะเยา ที่นำมามอบให้ เพราะราคายางพาราสูงขึ้นกว่า 90 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนิต พรหมมณี รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริมนายกฯว่า “ต้องเป็น 3 หลัก” เป็นบรรยากาศหลังการประชุมกรมสัตวแพทย์ ที่ จ.พะเยา

นายกฯ ได้ย้ำกับเกษตรกรด้วยว่า “ตลาดมีขึ้นมีลง แต่เราจะพยายามทำให้ราคาขึ้นไปสูงสุดที่จะสามารถทำได้”

ทั้งนี้ นายเศรษฐามีเป้าหมายผลักดันราคายางอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปฏิบัติการก็อยู่ที่ฝรั่งเศส ให้สัมฤทธิ์ถึงราคาที่ขณะนั้นและกิโลกรัมละ 80 บาท ไว้ว่า หวังว่าราคายางจะดีขึ้นอีก รัฐบาลจะพยายามผลักดันต่อไป

ในอดีตราคายางพารา 3-4 กิโลฯ 100 บาท แต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาทำงานประกาศไว้ว่าจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายใน 4 ปี เชื่อว่าราคายางจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รัฐบาลจะดำเนินมาตรการให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคายางพุ่งคือ มาตรการสกัดกั้นยางเถื่อน ซึ่งนายเศรษฐาระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนอย่างมาก พร้อมกับยกเครดิตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทัพบก กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด หน่วยงานความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ที่ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ายางเถื่อน

รวมทั้งหลายภาคส่วนที่ร่วมมือกันจับเคลื่อน เป็นหูเป็นตา รวมถึงสส.ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็พรรคใดก็มีส่วนสำคัญ

ส่วนตัวยังได้พูดคุยกับนายกฯมาเลเซียที่นำเข้ยางพารา

มากถึงร้อยละ 80 ไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากพม่าหรือลาว และผ่านประเทศไทย พร้อมกำชับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ให้ติดตามมาเลเซียโดยด่วน หากมีความต้องการใช้สูง ไทยพร้อมส่งให้ได้

สอดคล้องกับที่ น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายการเมือง เคยแถลงไว้ว่า ปัจจัยสนับสนุนให้ราคายางพาราพุ่งสูงขึ้น

ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของนายเศรษฐาที่กำชับสั่งการให้ ร.อ.ธรรมนัส ตรวจสอบเรื่องการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อน ไม่อนุญาตให้นำเข้าจากต่างประเทศผ่านไทยส่งออกไปประเทศอื่น

รวมถึงความต้องใช้ยางในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของโลกที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้อุดหนุนรถยนต์ของยุโรปโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ประกอบกับการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+ ส่งผลให้ยังสามารถตรึงราคาน้ำมันไว้ในระดับที่สูง ต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์จึงสูงขึ้น ช่วยเพิ่มความต้องใช้ยางธรรมชาติในภาคการผลิตให้มากขึ้น

ราคายางที่ทุบสถิติพุ่งทะลุ 90 บาท ในรอบ 7 ปีนี้ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ราคายางปีนี้อยู่สูงกว่าเฉลี่ยประมาณ 30 บาทต่อกิโลกรัม ถือเป็นหนึ่งผลงานในรอบ 6 เดือนของรัฐบาลเศรษฐา แต่ราคายางจะขยับทะลุ 100 บาท ความเป็นไปได้แค่ไหน

ที่ผ่านมาต้องยอมรับ นโยบายรัฐบาลมีส่วนสำคัญ และยังคงมาตรการในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เพื่อสกัดกั้นขบวนการนอกกรอบ ขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านการตลาดตามที่กระทรวงเกษตรฯ ระบุข้างต้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง

อีกทั้ง ช่วงนี้เป็นช่วงปิดกรีต เมื่อผลผลิตออกมาต่ำ ขณะที่ความต้องการตลาดโลกเพิ่ม ก็ดันราคายางพุ่งขึ้นได้อีก

นายวีระ น้อยคอม ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อ.สุโขทัย-ลก กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของราคายางมีหลากหลายสาเหตุ อาทิ กลไกตลาด ความต้องการยางพาราในตลาดโลก สภาพอากาศ

รวมถึงความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายป้องกัน

ยางเถื่อน ซึ่งปัจจุบันนี้ด้วยการนำของนายเศรษฐา ร.อ.ธรรมนัส รวมไปถึงผู้บริหาร กยท. และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามยางเถื่อนอย่างเข้มข้น

อีกปัจจัยหนึ่งคือช่วงวงจรของการตัดยาง ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดกรีต ทำให้มีปริมาณยางพาราในท้องตลาดมีน้อยสวนทางความต้องการของตลาดโลก ส่งผลให้ราคายางปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และตลาดประเทศจีน แต่เดิมจัดเก็บสต็อกยางพาราไว้เป็นจำนวนมาก สต็อกยางพาราจีนเริ่มร่อยหรอลง ทำให้จีนเร่งซื้อยางพาราจากประเทศต่างๆ เพื่อเติมสต็อกใหม่

ขณะเดียวกัน นายเพ็ก เลิศวิงพง ประธาน กยท. เดินหน้าชูนโยบายเพิ่มปริมาณการตรวจย้อนกลับแหล่งกำเนิดยางพารา จาก 1 ล้านตัน ให้ได้ 2 ล้านตัน ก่อนสิ้นปี 2567 และเป็น 3.5 ล้านตัน ภายในปี 2568 เพื่อรองรับความต้องการของสหภาพยุโรป และประเทศที่ซื้อยางจากไทยเพื่อแปรรูป

หากทำสำเร็จราคายางพาราของไทยจะสูงกว่าราคายางทั่วไปไม่ต่ำกว่า 4-5 บาทต่อกิโลกรัม และยังสามารถขาย Carbon Credit ได้อีกด้วย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางยางพารา และผู้กำหนดราคายางโลก จะเป็นอีกปัจจัยที่จะส่งผลราคายางให้ขยับขึ้นอีก

ด้าน นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กล่าวว่า มีโอกาสที่ราคายางจะแตะถึง 100 บาท เพราะช่วงหน้าปิดหน้ายาง หรือการปิดกรีต ทำให้มีผลต่อปริมาณ-ซัพพลาย

การปราบปรามยางเถื่อนถือว่าถูกทางแล้ว และรัฐบาลไม่ต้องเสี่ยงประมาณไปอุดหนุนราคาสักบาท เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ แม้แต่การดูแลเรื่องการเออาร์ดีเอเปริยบก็มีส่วนช่วยได้ อย่างมองเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะมีผลต่อราคายางทั้งนั้น

แต่ถามว่าราคายางแตะกิโลกรัมละ 100 บาทแล้ว จะรักษาสถานการณ์นี้ได้นานแค่ไหน ก็อยู่ที่แผนการชะลอขาย การเก็บสต็อก ซึ่งเป็นเรื่องการบริหารจัดการ

ธนดลยึดลุยแหलगกสปก.โคราช

จริง.แบ่งทิ้งน้ำเสีย เรียกแจก-พันจนท.

คุณชื่อธรรมนัส ควง
ทนายปราบโกง ยกทัพ
ลุยตรวจสอบสวน ส.ป.ก.
หลาย ◆ อ่านต่อหน้า 14

สปก. □ ต่อจากหน้า 1 ร้อยไร่ ใน ต.หนองบัวศาลา เมืองโคราช หลังโดนโรงงานแป้งมัน ักลอบปล่อยน้ำเสีย จนชาวบ้าน-เด็กนักเรียน-พระสงฆ์ อยู่กันอย่างทรมาณจากกลิ่นเหม็น เคยพบใช้ผิดวัตถุประสงค์ จ่อเรียก 13 รายชื่อ ผู้ครอบครองแจก พร้อมพัน 157 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกราย

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่สำนักงาน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายธนดล สุวัฒน์ฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ใน จ.นครราชสีมา กรณี นายกฤษฎา อินทามระ ทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปปป. แจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่มีข้อบกฯ ม.157

หลังพบว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้โรงงานแป้งมันปล่อยน้ำเน่าเสียลงบนที่ดิน ส.ป.ก. นับร้อยไร่ จนส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน รวมทั้งเด็กนักเรียนและพระสงฆ์ ต้องอยู่อย่างทรมาณจากกลิ่นเน่าของมันสำปะหลัง โดยมี นายอำมริต กงแก้ว รักษาการ ส.ป.ก.

จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป., บก.ปทส., กองบัญชาการสอบสวนกลาง (บข.ก.), เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา, กอ.รมน.จังหวัดฯ และอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ร่วมประชุมก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก.

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการร้องเรียนว่ามีนายทุนรายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา แอบอ้างสิทธิฯ ทำกิน พร้อมแจ้งความดำเนินคดีขูดดิน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ม.8 (15) ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไป โดยจะดำเนินคดีกับνομินี 13 ราย ที่ถือครองแทนนายทุนรายใหญ่

นอกจากนี้ นายกฤษฎา อินทามระ เจ้าของฉายาทนายปราบโกง ผู้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบทิ้งน้ำเสียลงพื้นที่ ส.ป.ก. 700 ไร่ ในเขต ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อม นายสมบุญ เต็งผั้วแวน ตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมรับฟังปัญหาน้ำเสียจากการปล่อยน้ำทิ้งของโรงงานแป้งมันฯ จนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านใกล้เคียง

หลังจากรับฟังบรรยายสรุปจาก

รักษาการ ส.ป.ก.จังหวัดฯ เรียบร้อย คณะตรวจสอบทั้งหมดลงพื้นที่จริงดังกล่าว พบว่ามีการใช้ลวดหนามมากันปิดล้อมทางเข้าด้านหน้าซึ่งเดิมเคยเปิดแค่ป้ายห้ามเข้าเท่านั้น คณะจึงต้องอ้อมไปเข้าพื้นที่ที่ดิน ส.ป.ก. ด้านในอีกทางหนึ่งก่อนเดินเท้าสำรวจตรวจสอบโดยใช้เวลานานกว่า 2 ชม. พบว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวนหลายตัวกำลังแรงม้าสูง ในลักษณะการใช้งานอุตสาหกรรมมากกว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาต ส.ป.ก. ว่าใช้สำหรับเลี้ยงปลาและทำสาหร่าย

นายธนดล กล่าวภายหลังลงพื้นที่ว่า พื้นที่ ส.ป.ก. 18 แปลง เนื้อที่เกือบ 800 ไร่ ที่ชาวบ้านได้ลงในระบบเอาไว้คือเลี้ยงปลาและเลี้ยงสาหร่าย แต่พอลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จริง พบว่าไม่เป็นดังที่แจ้งเอาไว้ ภาพที่เห็นก็น่าจะเป็นน้ำเสียและปลาไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แน่นอนในส่วนผู้ครอบครองทั้ง 13 รายชื่อ จะให้ปฏิรูปที่ดินเชิญทั้งหมดมาชี้แจง หากไม่สามารถชี้แจงได้จะเพิกถอนสิทธิออกทั้งหมด ส่วนที่มีการขูดดินในพื้นที่ใหม่นั้น จะมีการแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ม.8(15) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด จะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา ม.157 กับทุกรายที่เกี่ยวข้อง

“ในส่วนของ การดำเนินคดีกับโรงงานนั้น จะอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวน พบว่าเชื่อมโยงกระทำความผิดจะดำเนินคดี ในส่วนของทาง ส.ป.ก. จะแจ้งความในข้อหาขูดดินในพื้นที่ทั้ง 2 ข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ ส่วน

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 23 มีนาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27190

Col.Inch: 59.58 Ad Value: 107,244

หัวข้อข่าว: ธนดลฮีตลุยแหลกสปก.โคราช

หน้า: 1(ขวา), 14

PRValue (x3): 321,732

คลิป: สีสี่

ตัวเองไม่ได้กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น ตอน
นี้เอาจริงกับเรื่องดังกล่าว เพราะท่าน
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและ
สหกรณ์ ได้สั่งการให้ที่ดิน ส.ป.ก. ต้องมอบ
ให้กับเกษตรกรตัวจริง ไม่ใช่เอื้อประโยชน์
ให้กับนักธุรกิจ ในส่วนของเจ้าหน้าที่
ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ข้อพิพาทที่
อำเภอปากช่องนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
และตัวเองจะเป็นคนแจ้งความดำเนินคดี
เองทั้งหมด” นายธนดล กล่าว.



สกู๊ปหน้า 1
เชื่อมันบริโภคไทยดีขึ้น!
ไชปมเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า

นับแต่โควิด-19 คลี่คลาย
"เศรษฐกิจไทย" ★ มีต่อหน้า 5

สกู๊ป หน้า 1

มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการขยายตัวภาคการส่งออกที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น "ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก" ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

แต่ก็ยังมีปัจจัย "ข้อกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและสงครามตะวันออกกลาง" ตามข้อมูลจาก "ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย" ที่จัดแสดงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผศ.ดร.วชิร กุณทวีเทพ ผ.ช.อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผ.อ.สถาบันยุทธศาสตร์การค้า ม.หอการค้าไทย บอกว่า

ในเดือน ก.พ. 2567 "ผู้ประกอบการ" เห็นว่า ปัจจัยเชิงลบที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัดนั้นมีหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี

เรื่องนี้ผู้ประกอบการต่างเรียกร้องขอปรับลดดอกเบี้ยมาตลอด "เพื่อลดต้นทุนประกอบการธุรกิจ" เมื่อ กนง.คงดอกเบี้ยย่อมส่งผลให้ "ต้นทุนภาคธุรกิจไม่ได้ลดต้นทุนการเงิน" แล้ว สศช.ก็ปรับลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 เติบโต 2.2-3.2% จากเดิมคาดจะโต 2.7-3.7% หลังภาพรวมเศรษฐกิจปี 2566 ขยายตัว 1.9%

กลายเป็นบั่นทอนต่อความเชื่อมั่นให้ "ผู้ประกอบการในภูมิภาค" ข้ำเติมข้อกังวลในความขัดแย้งอิสราเอลกับปาเลสไตน์ "เกรงจะขยายวงกว้างทั้งภูมิภาคยึดเชื้อ" ทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานโลกทรงตัวสูง

ถัดมาคือ "ความเสี่ยงผันผวนระบบเศรษฐกิจการเงินโลก" ทั้งการชะลอตัวเศรษฐกิจจีนไม่แน่นอน "ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์" ทั้งรัสเซีย-ยูเครน หรือตะวันออกกลาง เป็นปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลกด้วยซ้ำ

ทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงในประเทศอย่าง "ฝุ่น PM 2.5" ส่งผลต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งในบางพื้นที่ "กระทบสุขภาพประชาชน" ที่ออกมาจับจ่าย



เชื่อมันบริโภคไทยดีขึ้น! ไชปมเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า

ใช้สอย หรือท่องเที่ยว และปัจจัยปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอยู่ในเกณฑ์สูง โดยเฉพาะครัวเรือนมีรายได้น้อย ธุรกิจ SME และลูกหนี้ภาคเกษตรมีภาระหนี้สูงขึ้นในเดือน ก.พ.นี้

ไม่เท่านั้นยังมีความกังวลกับ "ปัญหาภัยแล้งต่อผลผลิตภาคเกษตร" โดยเฉพาะสถานะเอลนีโญจะทำให้ปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ "ย่อมกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร" แลมน้ำมันขายปลีกอย่างแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 และแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 ปรับตัวเพิ่มขึ้น อันเป็นปัจจัยเชิงลบกระทบต่อเศรษฐกิจได้เหมือนกัน

ด้านมูลค่าดัชนีเชิงบวก "มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ" ที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 เช่น มาตรการ Easy E-Receipt ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. เป็นการกระตุ้นให้จับจ่ายใช้สอยก่อนข้างเยอะ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ "โดยเฉพาะชาวจีน" ก็เข้ามาในไทยมากขึ้นในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนี้

ส่วนการยกเว้นการยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวบางประเทศ "เป็นปัจจัยบวก" ช่วยลดค่าครองชีพการดำเนินชีวิต และการทำธุรกิจ "กระตุ้นเศรษฐกิจขยายตัว" ทำให้การท่องเที่ยวการบริการดีขึ้น มีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ

ปัจจัยบวกต่อมา "การส่งออกของไทย" ในเดือน ม.ค. 2567 ขยายตัวร้อยละ 10 มูลค่า 22,649.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้าขยายขึ้นร้อยละ 2.6 มีมูลค่า 25,407.78 ล้านดอลลาร์ ขาดดุลการค้า 2,757 ล้านดอลลาร์ แล้วราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศทรงตัวอยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร ทำให้ต้นทุนการขนส่งยังคงที่

แต่ว่าราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดี "ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น" ทำให้มีกำลังซื้อในต่างจังหวัด "ประชาชน" เริ่มจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติ แต่ยังคงระวังการเลือกซื้อสินค้าอยู่ด้วย

ดังนั้นผลสำรวจที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่า "ดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย" มีการปรับตัวสูงขึ้นจากเดือน ม.ค. ทุกปัจจัยประมาณ 0.1-0.2 "ยกเว้นการท่องเที่ยว" ยังไม่อาจกลับมาสู่ภาวะปกติได้

เช่นเดียวกับ “ภาคการเกษตร” แม้ปัจจุบันผลการเกษตรจะปรับราคาสูงขึ้นก็ตาม จากข้อมูลจะเห็นว่า ผลผลิตมิได้สูงมาจากปัญหาภัยแล้ง “ความต้องการมากกว่าผลผลิตที่มีอยู่” ทำให้ราคาสินค้าเกษตรปรับราคาขึ้น

ประการต่อมาถ้าจะดู “เศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคในปัจจุบัน” อย่างกรุงเทพฯและปริมณฑล มีเรื่องน่าเป็นห่วงในด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และภาคการเกษตร เพราะดัชนีความเชื่อมั่นต่ำกว่า 50 แม้ว่าเดือน ก.พ.จะมีสัญญาณการปรับตัว 0.1 เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. เพราะนโยบายของภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปี

หากมาดูปัจจัยลบ “เศรษฐกิจโลกชะลอตัว” ผู้ประกอบการกังวลความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ สัญญาณการชะลอตัวของการบินไทยลดลง ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น และปัญหาฝุ่น PM 2.5

ในส่วน “ภาคกลาง” ดัชนีความเชื่อมั่นต่ำกว่าเกณฑ์ 50 เช่นการท่องเที่ยว 47.7 เกษตรกรรม 47.6 และการจ้างงาน 49.4 ผลท่วงจากค่าพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงความกังวลภัยแล้งกระทบผลผลิตทางการเกษตร มีความกังวลต้นทุนการผลิตและการเกษตรที่อยู่ในระดับสูง

นอกจากนี้ “ภาระหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น” ยังส่งผลต่อกำลังซื้อของคนในพื้นที่ ส่วนปัจจัยเชิงบวก อย่างเช่นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย และบรรเทาภาระค่าครองชีพของรัฐบาล โดยเฉพาะ Easy E-Receipt

ถัดมาคือ “ภาคตะวันออก” สถานการณ์ค่อนข้างปรับตัวดีกว่าภาคอื่น สังเกตจากดัชนีความเชื่อมั่นทุกปัจจัยเกิน 50 โดยเฉพาะการท่องเที่ยว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผลพวงจากการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและนโยบายกระตุ้นการใช้จ่าย “มีเงินหมุนเวียนในจังหวัด” ส่วนปัจจัยการส่งออกก็ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ปัจจัยเชิงลบอย่างเช่นเศรษฐกิจโลกชะลอตัว พลังงานปรับตัว การส่งเสริมการลงทุนลดลง อากาศแปรปรวนกระทบการใช้ชีวิต และมีข้อกังวลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรม สิ่งที่ต้องแก้คือมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างประเทศในเขต EEC และการสร้างมาตรฐานสินค้าส่งออกของไทยให้แข่งขันได้

ขณะที่ “ภาคอีสาน” มีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน แต่มีปัจจัยลดรั้งจาก “การท่องเที่ยวที่ไม่โดดเด่น” ทั้งสถานการณ์น้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอาจไม่เพียงพอ “เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอน” แลยังมี ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ปัญหาไฟฟ้ากำลังซื้อของคนในพื้นที่ลดลง และภาระหนี้ครัวเรือนกลับเพิ่มสูงขึ้น

ปัจจัยบวกคือ “ต้องการสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น” โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูป มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ “สิ่งที่ต้องแก้ไข” การจัดการน้ำให้เพียงพอช่วงหน้าแล้ง และกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน นอกเขตเมืองให้ลึกลับ

หากมาดู “ภาคเหนือ” ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นทุกปัจจัย โดยเฉพาะการบริโภคและอุตสาหกรรมเพิ่ม 0.4 จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีกำลังผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและมีการใช้จ่ายของภาครัฐอย่าง มาตรการ Easy E-Receipt และ Visa Exemption

สิ่งที่ปัจจัยลบนั้น “จำนวนนักท่องเที่ยว” ที่ไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดไว้ “เศรษฐกิจโลก” ประเทศคู่ค้ายังอยู่ในภาวะชะลอตัว ความกังวลนำใช้ การเกษตรอาจไม่พอ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และกำลังซื้อคนในพื้นที่ชะลอตัว สุดท้าย “ภาคใต้” ยังมีปัญหาด้านการเกษตรส่งผลให้ระดับรายได้ไม่โดดเด่น แต่แนวโน้มการกลับมาของนักท่องเที่ยวดีขึ้น และมีคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับยางพารา

ปัจจัยลบที่เป็นปัญหาคือ “ราคาปัจจัยการผลิตยังสูง” ส่งผลกระทบต้นทุนการผลิต รวมถึงความกังวลปัญหาสุขภาพเสียดเลือดเชื่อมโยงกับความมั่นคง และเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะความปลอดภัยใน 3 จชต.

ทั้งหมดนี้เป็นผลสำรวจ “ดัชนีความเชื่อมั่นภาพรวม” เริ่มปรับตัวดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้ง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ตามมา...

ถ้ามาดูปัจจัยเชิงบวก “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ” ที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 เช่น มาตรการ Easy E-Receipt ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. เป็นการกระตุ้นให้ใช้จ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ “โดยเฉพาะชาวจีน” ก็เข้ามาในไทยมากขึ้นในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนั้น

คลังชง 7 แแบงก์รัฐลดดอกเบี้ย

● กคคัม กนง.-ธ.พาณิชย์ลดทอน! หวังกระตุ้น ศก.

คลัง ชง ครม.เคาะมาตรการการเงิน ให้แบงก์รัฐลดและตรึงดอกเบี้ย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งสัญญาณแบงก์พาณิชย์ต้องลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าด้วย หวังประชุม กนง.วันที่ 10 เม.ย.นี้ จะลดดอกเบี้ยนโยบายประคองเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

นายพรชัย จีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่าการประชุมครม.วันที่ 26 มี.ค.นี้กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการการเงินให้ครม.เห็นชอบเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน และก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยให้สถาบันการเงินรัฐ 7 แห่ง นำร่องลดดอกเบี้ยและตรึงดอกเบี้ยให้กับประชาชน

ส่วนมาตรการที่เตรียมเสนอครม.พิจารณาได้แก่ 1.สินเชื่ออีกในไทยแลนด์(IGNITE THAILAND) ดำเนินการผ่านธนาคารออมสิน สานักทุนเอสเอ็มอี และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการแพทย์และศูนย์กลางอาหาร 2.โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่กว่า 13 ล้านคน โดยออมสินได้เตรียมวงเงินให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวเข้าถึงสินเชื่อเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ 3.สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 4.สินเชื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) 5.สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการส่งออกจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.) หรือเอ็กอิมแบงก์ “การรวมตัวของแบงก์รัฐเพื่อช่วยลูกค้าที่ครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณไปถึงธนาคารพาณิชย์ให้หันมาช่วยเหลือลูกค้ามากขึ้นทั้งการลดดอกเบี้ยการพักหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดภาระประชาชนเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจ ซึ่งการลดดอกเบี้ย 0.25% จะช่วยสนับสนุนการบริโภคเพิ่มขึ้น 0.15% และทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 0.16%”

นายพรชัยกล่าวต่อว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตในอัตราชะลอตัว ซึ่งปี 67 คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 2.8% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับสูงที่

2.5% ต่อปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ และชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แม้ว่าหนึ่งเกิดจากราคาล้างงานที่ลดลงตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ถือเป็นภารกิจที่ถึงกำลังซื้อภายในประเทศที่อ่อนแอ โดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มทำให้มีการผ่อนชำระต่อเดือนเพิ่มขึ้น ขณะที่ศักยภาพในการหารายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตทำให้ราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทบขีดความสามารถการแข่งขันด้านราคาระหว่างการส่งออกและการขยับขยายตัวเศรษฐกิจที่เข้ามาแบงก์รัฐได้ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนไปกว่า 400,000 ล้านบาทและยังเดินหน้าช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล

“การช่วยเหลือประชาชนและลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจนี้ นอกจากการขับเคลื่อนมาตรการรัฐ ซึ่งเป็นมาตรการกึ่งการคลังแล้วยังต้องอาศัยการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการเงินทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ”

นายพรชัยกล่าวต่อว่าขณะนี้กระทรวงการคลังเริ่มเห็นสัญญาณหนี้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ (SM) มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในสถาบันการเงินรัฐที่ดูแลด้านที่อยู่อาศัยและเอสเอ็มอี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7%

ส่วนSMของแบงก์รัฐทั้งหมดอยู่ที่5% ของสินเชื่อบริการ
ทั้งนี้คาดหวังว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน(กนง.)วันที่10เม.ย.นี้กนง.จะพิจารณาปรับลด
และปรับลดดอกเบี้ยนโยบายจาก2.50%ลงเพื่อให้มี
มีต้นทุนเงินในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการบริโภค
และกระตุ้นการลงทุนในประเทศให้เกิดขึ้น

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง
กล่าวว่า เดือน เม.ย.นี้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 จะมี
ผลบังคับใช้ ทำให้มีต้นทุนเงินในระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมพร้อมทั้ง
ระบบการเบิกเงินของกรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้าง

ต่างๆเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณมีผลบังคับใช้ สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันทีเพื่อให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ
โดยเร็วที่สุด ด้านนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขาธิการ
รพ.คลังกล่าวว่า ขณะนี้ได้ขยายเวลาการนำเงินส่ง
เข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจจาก
0.25%ต่อปีเหลือ0.125%ออกไปอีก ปีหน้านั้นสถาบัน
การเงินรัฐ ต้องออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่ม
เปราะบางกลุ่มฐานรากสุทธิที่มีภาระหนี้คงดอกเบี้ย
ปรับโครงสร้างหนี้ปรับวงดการผ่อนและวงเงินชำระให้
สอดคล้องกับลูกหนี้ โดยการช่วยเหลือลูกหนี้จะต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับเงินนำส่งเข้ากองทุนฯที่ลดลง.

ชงครม.เคาะสินเชื่อ5โครงการ

● กัดต้นแบงก์พาณิชย์ลดดอกเบี้ย



นายพรชัย รุ่งเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้รวมตัวกันของธนาคารรัฐจัดมาตรการแบงก์รัฐลดดอกเบี้ยก่อนผ่อนภาระประชาชนเพื่อช่วยลดหรือตัดดอกเบี้ย พร้อมทั้งจัดเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยช่วยลดภาระประชาชนแล้วไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาท และหลังจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เตรียม 5 โครงการสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐ เสนอ ครม. ช่วงต้นเดือน เม.ย. 67 เพื่อดูแลประชาชนเพิ่มเติม ทั้งสินเชื่ออีกในไทยแลนด์ ดำเนินการผ่านธนาคารออมสิน สนับสนุนให้เอสเอ็มอีอุตสาหกรรมดาววิสัยทัศน์เข้าถึงสินเชื่อ อาทิ กลุ่มศูนย์กลางการท่องเที่ยว สินเชื่อศูนย์กลางการแพทย์ และศูนย์กลางอาหาร

นอกจากนี้ยังมีโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอยู่กว่า 13 ล้านคน โดยธนาคารออมสินได้เตรียมวงเงินไว้ให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวเข้าถึงสินเชื่อเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ โครงการสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

และโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการส่งออก จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

“การรวมตัวของแบงก์รัฐเพื่อช่วยเหลือลูก

หนี้ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ให้หันมาช่วยเหลือลูกหนี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยการพักหนี้ การช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยลดภาระให้ประชาชน เพิ่มสภาพคล่องมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการบริโภคและการลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการลดดอกเบี้ย 0.25% จะช่วยสนับสนุนการบริโภคเพิ่มขึ้น 0.15% และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 0.16%”

นายพรชัย กล่าวว่า ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต้องอาศัยการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยกระทรวงการคลังเริ่มเห็นสัญญาณหนี้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐที่ดูแลด้านที่อยู่อาศัย และเอสเอ็มอี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 7% ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 23 มีนาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27190

Col.Inch: 63.76 Ad Value: 114,768

หัวข้อข่าว: ชงกรม.เคาะสินเชื่อ5โครงการ

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 344,304

คลิป: สีสี่

การเงิน (กนง.) ที่จะมีการประชุมวันที่ 10 เม.ย. 67 คณะกรรมการต้องประมวลตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในทิศทางที่ทำให้โยบายการเงินมีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

“ตลาดได้คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่า ปีนี้ จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง แต่ไม่ทราบว่าจะลดในครั้งใด แต่หากลดในครั้งนี้ไว้ ภาคเอกชนก็มีเวลาเตรียมตัว วางแผนได้ ขณะเดียวกัน เมื่ออัตราดอกเบี้ยลด จะนำเงินบางส่วนไปประกอบอาชีพ และลงทุนต่าง ๆ ได้ ทำให้เศรษฐกิจในปี 67 กลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และมีผลต่อเนื่องไปถึงปี 68 ต่อไป”.

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 23 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16813

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 7.11

Ad Value: 7,821

PRValue (x3): 23,463

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป



● ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ร่วมกับสถาบันอาหารจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กิจกรรมหลักของโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสมรรถนะด้านความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนโดยกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง สาธารณรัฐประชาชนจีน เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย เพิ่มขีดแข่งขัน ตั้งเป้าหมายสู่ครัวโลก



หนุนสร้างนวัตกรรมสังคมกันได้

สวัสดีวันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 2567 ครับ... "ถอดรหัสอาชีพ" เสาร์นี้เริ่มกันที่... สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เชิญชวนผู้ประกอบการ วิชาศึกษา
ชุมชน กิจการเพื่อสังคม ใน 11 จังหวัด
ภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง
นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต



ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี สมัครเข้าร่วม โครงการ
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้
ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสังคมเพื่อส่งเสริมธุรกิจเชิงอัตลักษณ์ภาคใต้" โดยมีหัวข้อดังนี้คือ 1. Soft power 2. นวัตกรรมเกษตรและอาหาร 3. สุขภาพและการแพทย์ 4. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 5. นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับ BCG ซึ่งเป็นการบ่มเพาะ พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคม สร้างความยั่งยืน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนโครงการละไม่

เกิน 300,000 บาท รับคำแนะนำการสร้างสรรค่นวัตกรรมจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายจาก NIA ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567 ทาง <https://social.nia.or.th/2024/sid67s/> หรือติดต่อฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมผู้ชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ม.ทักษิณ โทร. 08-9294-2382 หรือ 09-3610-4809 หรืออีเมล sidicei.tsu@gmail.com

ฟุ่งแหล่งทะเบียนแก้หนี้ฟรี

‘คลัง’ ล้งอัดฉีด 1.5 หมื่นล้าน/ออมสินงัดมาตรการช่วย

ไทยโพสต์ • “คลัง” แจงประชาชนแหล่งทะเบียนแก้หนี้ระบบแล้ว 1 หมื่นราย ด้าน “ออมสิน” เตือนลูกค้าผ่อนไม่ไหว-รีบแจ้ง พร้อมงัดมาตรการช่วยเหลือเต็มสูบ ชู “พักต้น-ลดดอกเบี้ย” หนุนลูกค้าประวัติดี

นายพรชัย ชีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้ นอกกระบบที่ผ่านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้แล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอสินเชื่อผ่านมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ และรองรับลูกหนี้นอกกระบบที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้ระบบของรัฐบาล โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.2567 มีจำนวน 10,592 ราย แบ่งเป็นผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ธนาคารทั้งสอง 1,675 ราย และผู้ที่ยังไม่ได้เข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือที่ธนาคารทั้งสองแห่ง 8,917 ราย

โดย จากจำนวนผู้เข้ามาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ธนาคารทั้งสองแห่งได้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว

525 ราย คิดเป็น 31.34% ของผู้ที่เข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือที่ธนาคารทั้งสองแห่ง รวมเป็นเงิน 12.02 ล้านบาท

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการไกล่เกลี่ยฯ ที่ยังไม่ได้เข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ธนาคารทั้งสองแห่งได้ดำเนินการเชิงรุกโดยเร่งประชาสัมพันธ์ และติดต่อผู้ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ และส่ง SMS ตามข้อมูลที่อยู่ของผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการไกล่เกลี่ยฯ เพื่อทำการนัดหมายให้เข้ามาติดต่อที่ธนาคารต่อไป สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารทั้งสองแห่งก็ได้ให้ความช่วยเหลือทุกราย โดยการให้คำแนะนำปรึกษา ประกอบด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการส่งเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศักยภาพในการหาแหล่งรายได้ หรือพัฒนาอาชีพของธนาคารทั้งสองแห่งด้วยแล้ว

ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อเพื่อ

ช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกกระบบที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้ระบบของรัฐบาล โดยธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 15,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน (Flat rate) ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 งวดแรก และระยะเวลาเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

นายวิทย์ รัตนกร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารออมสินได้จัดทำมาตรการแก้หนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีลูกหนี้จำนวนหนึ่งยังประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการผ่อนชำระหนี้รายเดือน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระลูกหนี้ ธนาคารออมสินได้เตรียมแผนการชำระหนี้หลายแนวทางให้แก่ลูกหนี้แต่ละรายตามความเหมาะสม อาทิ พักชำระเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนหรือจ่ายบางส่วน หรือเป็นไปตามแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติให้

“ขอชวนลูกหนี้ทุกประเภทสินเชื่อ ทุกสถานะที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือธุรกิจเอส



พรชัย ชีระเวช

เอ็มอี ทั้งลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน และสถานะยังไม่เป็น NPL หรือลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL ณ วันที่ 31 ธ.ค.2566 สามารถติดต่อขอคำปรึกษาและร่วมหาแนวทางแก้ไขหนี้ร่วมกันได้ที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชี หรือสาขาที่สะดวกทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” นายวิทย์กล่าว.

เกษตรกรครวญมะนาวแพงต้นทุนสูง

วันที่ 22 มี.ค.67 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะนาวที่ขึ้นชื่อของประเทศเพื่อสำรวจปัญหาและราคาผลผลิตหน้าสวน หลังราคามะนาวทั่วประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น พบกับนายสุวิชัย สายกสิกร ประธานแปลงใหญ่มะนาว ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวกเปิดเผยว่า แปลงใหญ่มะนาว ต.ดอนไผ่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุน และยกระดับคุณภาพของผลผลิต ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 80 ราย มีเนื้อที่รวมกว่า 300 ไร่ ผลผลิตรวมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800,000 ลูกต่อปี

ตามปกติในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีมะนาวจะมีผลผลิตน้อย ส่งผลให้มีราคาแพง เกษตรกรจึงนิยมทำมะนาวนอกฤดู โดยใช้เทคนิคให้ต้นมะนาวออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งจะสามารถเก็บผลและจำหน่ายได้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ แต่เนื่องจากปลายปีที่ผ่านมามีสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนสูง ทำให้ผลผลิตของกลุ่มปีนี้ปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 80 ราคามะนาวหน้าสวน ปัจจุบันขายส่งขนาดจัมโบ้ 400 ผล/ลังเฉลี่ยอยู่ที่ผลละ 4.80 บาท ขนาด 500 ผล/ลังผลละ 3 บาท ขนาด 600 ผล/ลัง ผลละ

1.80 บาท และขนาด 700 ผล/ลังผลละ 1 บาท แต่ปีนี้ราคามะนาวไม่ได้มีการขยับตัวสูงขึ้นมากนัก จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมราคามะนาวปีนี้สูงไม่เท่าปีก่อนๆ ทั้งนี้ผลผลิตออกมามากน้อยมากเป็นไปได้อหรือไม่ว่ามีมะนาวจากต่างประเทศเข้ามาฉวยโอกาสในช่วงนี้ ทั้งนี้คาดว่าเดือนเมษายนผลผลิตมะนาวในประเทศจะลดลงไปอีก ราคาอาจขยับไปที่ผลละ 7-8 บาท เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เกษตรกรผลผลิตน้อยแต่ค่าใช้จ่ายต้นทุน ทั้งค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเกษตรกรต้องแบกรับเช่นเดิม.